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   ที่มา : ผูจ้ดัการฯ

       ที่มา : กรุงเทพธุรกจิ

                 
              
        "อุตตม" เตรียมเร่ ง เครื่ องโครงการยกระดับเพิ่ม
ประสทิธภิาพการผลติหนุนเอสเอม็อ ีหนัใช้หุ่นยนต์และระบบ
อัตโนมัติ เดือน มี.ค.นี้  เพื่อรองรับค่าแรงปรับขึ้น และการ 
ขาดแคลนแรงงานในอนาคต ตัง้ เป้าสิ้นปีนี้  ดึงเอสเอ็มอี  
300-500 รายเข้าร่วม โดยท างานร่วมกับ CoRE วางระบบ 
ใหค้รบวงจร พรอ้มดงึสถาบนัในต่างประเทศ เช่น สหรฐัฯ ญีปุ่่ น 
รสัเซยี เขา้ร่วมหนุน 
 
        
 
 
           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         
 
 
 
 
 
 
    
 
 
         
          

       ที่มา : โพสตทู์เดย ์

ที่มา : ผูจ้ดัการฯ

        

            
             
 ธปท.ห่วง"เอน็พีแอล" ท่ีอยู่อาศยัยงัเพ่ิมต่อเน่ือง 
          "แบงก์พาณิชย์" เบนเป้าลุยสินเชื่อบ้าน "กลุ่มบน" 
ราคา4 ล้านขึน้ ลดปล่อยกู้ กลุ่มล่างต ่ากว่า 2 ล้านเหตุความ
เสีย่งสงู ขณะ ธอส.เน้นกลยุทธด์อกเบีย้ต ่า ชงิผูน้ าตลาดบา้น
กลุ่มล่าง "กรุงศรี" เชื่อตลาดบนเริ่มแข่งเดือด ชี้ก าไรน้อย 
แต่ความเสี่ยงต ่า ขณะ "ธนชาต" เน้นราคา 2 ล้านขึ้น ด้าน 
"ทเีอม็บ"ี ลัน่พรอ้มหัน่ราคาสู ้"แบงกช์าต"ิ ยอมรบัสนิเชื่อต ่า 
2 ลา้นเริม่แผ่ว ห่วงเอน็พแีอล ทีอ่ยู่อาศยัยงัสงู  
 
 
         
 
 
    
       
 

                

บอร์ดอีอีซีเล็งเคาะแผนลงทุนรถไฟเร็วสูงเช่ือม 3 
สนามบิน รถไฟทางคู่เช่ือม 3 ท่าเรอื 
        นายคณิศ แสงสุพรรณ เลขาธิการคณะกรรมการ 
นโยบายการพฒันาระเบยีงเศรษฐกจิพเิศษภาคตะวนัออก 
(อีอีซี) เปิดเผยว่า ในการประชุมบอร์ดอีอีซีวันนี้  ที่มี  
พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีเป็นประธาน  
จะเสนอแผนโครงการรถไฟความเรว็สูงเชื่อม 3 สนามบิน 
(ดอนเมอืงสุวรรณภูมิ-อู่ตะเภา) และโครงการลงทุนรถไฟ
ทางคู่เชื่อม 3 ท่าเรอื ก่อนน าเสนอต่อทีป่ระชุมคณะรฐัมนตร ี
(ครม.) ต่อไป คาดว่าภายในสิ้นปีนี้ทีโออาร์จะแล้วเสร็จ  
เพื่อน าไปสู่กระบวนการสรรหาผู้ร่วมทุน และเริ่มขัน้ตอน
การก่อสรา้งใหท้นัเปิดด าเนินการภายในปี 2566 
   
 
  
              
 

           
 
           
 

  
 
    
 
               
 
 

 

 

      

 

                
สนธิรัต น์ "  เตรียมหารือ  "คลัง "  พิจารณา

งบประมาณเพิม่จ านวนรา้นคา้ธงฟ้าประชารฐั ตัง้เป้าอยาก
ได้มากถึง 1 แสนร้าน จากปัจจุบนัที่มี 4 หมื่นร้าน หวงั
ช่วยลดค่าครองชีพให้คนไทยครอบคลุมทัง้ประเทศ 
 แถมยังเป็นการช่วยร้านโชวห่วยรายเล็กให้มีโอกาส
คา้ขายและพฒันาขดีความสามารถในการแขง่ขนัเพิม่ขึน้ 
 
 
 
 
     
 
       


